



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานเลขานุการ (ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ โทร. ๑๕๐๖)

ที่ กท ๐๕๐๑/๑๕๘๗

วันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๔

เรื่อง ขอส่งสำเนาประกาศสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล

เรียน ผู้อำนวยการกองทุกกอง

พร้อมนี้ สำนักงานเลขานุการขอส่งสำเนาประกาศสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล เรื่อง แนวทางการให้ข้าราชการ บุคลากร และเจ้าหน้าที่ของสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล ปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง และการเลื่อนเวลาทำงาน เพื่อรองรับสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ลงวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๔ มาเพื่อโปรดทราบ ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

(นายชวิทย์ เชื้อหอม)

เลขานุการสำนัก

สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล

๒ ก.ย. ๖๔



ประกาศสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล

เรื่อง แนวทางการให้ข้าราชการ บุคลากร และเจ้าหน้าที่ของสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล ปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งและการเลื่อนเวลาทำงาน เพื่อรองรับสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19)

ตามที่สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล ได้มีประกาศสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล เรื่อง แนวทางการให้ข้าราชการ บุคลากร และเจ้าหน้าที่ของสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งและการเลื่อนเวลาทำงาน เพื่อรองรับสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) เมื่อวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๔ โดยกำหนดช่วงระยะเวลาของการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งตั้งแต่วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ นั้น

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) มีความรุนแรง โดยเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ประกอบกับพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๒๘) ประกาศในพระราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ให้พิจารณา ดำเนินมาตรการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งขั้นสูงสุดในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด เพื่อลดการเดินทางและการติดต่อสัมผัสระหว่างบุคคลโดยเฉพาะหน่วยงานหรือสถานประกอบการ

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๖๖ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๒๘ จึงกำหนดแนวทางการให้ข้าราชการ บุคลากร และเจ้าหน้าที่ของสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล ปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งและการเลื่อนเวลาทำงาน เพื่อรองรับสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ดังนี้

๑. กำหนดให้ข้าราชการ บุคลากร และเจ้าหน้าที่ในสังกัด ปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง ตั้งแต่วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ เว้นแต่มีคำสั่งเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น
๒. ให้หัวหน้าส่วนราชการดำเนินการบริหารจัดการได้ตามความจำเป็นและความเหมาะสม โดยคำนึงถึงคุณภาพชีวิต ความปลอดภัย และลักษณะงานของแต่ละตำแหน่ง รวมทั้งไม่ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริหารราชการและการบริการ
๓. ผู้ปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งจะต้องเป็นตำแหน่งงานที่สามารถปฏิบัติงานได้จริง และมีความพร้อมในการปฏิบัติงานดังกล่าว รวมทั้งต้องเปิดเครื่องมือสื่อสาร สามารถติดต่อและประสานงานได้ตลอดเวลาและพร้อมเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ทันทีเมื่อผู้บังคับบัญชาร้องขอ
๔. ให้แต่ละส่วนราชการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งของข้าราชการ บุคลากร และเจ้าหน้าที่ของแต่ละส่วนราชการ เพื่อประโยชน์ในการเพิ่มประสิทธิภาพการกำหนดรูปแบบ แนวทางการดำเนินการ และการประเมินผลการปฏิบัติราชการของการทำงานนอกสถานที่ที่เหมาะสมยิ่งขึ้นต่อไป

ประกาศ ณ วันที่ ๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

(นางสุธาทิพย์ สนเอี่ยม)

ผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล